



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Hội Chợ Hè 2018 và Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho Việt Nam tại giáo xứ CTTĐVN Seattle.

Tukwila. Hội Chợ Hè lần thứ 25 với chủ đề: "HÈ XANH YÊU THƯƠNG" được diễn ra tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle từ chiều thứ sáu ngày 10 cho đến hết Chúa Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018. Hội Chợ Hè năm nay được diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm Đức Giáo Hoàng Phaolô II Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam. Hội Chợ Hè là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ được tổ chức hằng năm với những sinh hoạt mang truyền thống bản sắc Việt Nam với những trò chơi giải trí lành mạnh, năm nay lại có các gian hàng Trò Chơi Điện Tử đã thu hút đông đảo giới trẻ, nhiều gian hàng thực phẩm mang hương vị quê hương và các mục thi tài năng cùng chương trình văn nghệ đa dạng của các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và có sự hiện diện của nhiều ca sĩ lừng danh như: Phan Đình Tùng, Hà Thanh Xuân, Quỳnh Vi, Hồng Ân, Diễm Sương, Hoàng Tú cùng các ca sĩ nổi tiếng của xứ Cao Nguyên Tình Xanh Lâm Mai Hương, Hồng Trang, Thủy Trang, Hồ Hiệp. Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu chủ sự Hội Chợ và linh mục Đồng Quang Minh làm MC trong ba ngày Hội Chợ. Diễn tiến ba ngày Hội Chợ được ghi nhận như sau:

Xem Hình

Thứ Sáu 10 tháng 8 ngày khai mạc Hội Chợ: Ngày khai mạc Hội Chợ là ngày hướng về việc cầu nguyện cho hòa bình thế giới và quê hương Việt Nam. Mới hơn 5 giờ, các gian hàng Hội Chợ đã sẵn sàng những món ăn mang hương vị quê hương để đáp ứng nhu cầu của khách tham dự Hội Chợ. Đông đảo giáo dân từ các Giáo Đoàn, Hội Đoàn đã tập trung để chuẩn bị cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Fatima và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 6 giờ. Đúng 6 giờ, vị MC điều khiển chương trình rước kiệu lên tiếng: Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay khai mạc Hội Chợ Hè với chủ đề: Hè Xanh Yêu Thương, giáo xứ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima để xin Mẹ cầu bầu cho hòa bình thế giới và cung nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhân năm kỷ niệm 30 năm Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam, trân trọng kính mời đức Giám Mục, quý linh mục và toàn thể cộng đoàn dân Chúa sẵn sàng để bắt đầu cuộc rước kiệu. Sau đây là thứ tự đoàn rước: dẫn đầu là thánh giá nền cao, chiên trống, và các đoàn thể bắt đầu di chuyển tuần tự khi được xướng tên. Bắt đầu cuộc rước: xin ba hồi chiêng trống. Tiếng chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của cuộc rước kiệu, sau ba hồi chiêng trống là nghi thức xông hương trước tượng Đức Mẹ trên xe kiệu do Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu chủ sự. Đoàn kiệu bắt đầu di chuyển qua những đoạn đường chung quanh khuôn viên nhà thờ với phần suy niệm năm sự mừng khá sốt sắng. Hơn nửa giờ đồng hồ, đoàn kiệu đã trở về vị trí lễ đài. Lễ đài

rộng lớn, được thiết kế khá đẹp và trang nghiêm mang tính hồn Việt với 2 câu đối: "Cao Nguyên Tinh Xanh Hè Rực Rỡ- Triệu Tầm Lòng Vàng Hạ Quyết Tâm".

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút do Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu chủ tế thánh lễ. Đoàn đồng tế có quý cha trong giáo xứ và 3 cha khách cùng thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ Đào Xuân Thành chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Quý Nghị Viên Thành Phố Tukwila, quý Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ban Ngành cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, ngài nói: Xin cho một tràng pháo tay để chào đón Đức Cha, quý linh mục và cùng chào đón nhau trong Đức Kitô và Mẹ Maria.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa biệt kính Đức Mẹ. Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu phụ trách giảng lễ. Bài chia sẻ ngài đề cập về câu chuyện trong bài tin mừng mà Chúa đã biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, ngài nhấn mạnh về sự vững lòng tin của Đức Mẹ qua câu chuyện khi Mẹ thưa với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi, Chúa Giêsu đã trả lời với Đức Mẹ "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến" Thế nhưng Đức Mẹ vẫn vững tin nên Mẹ đã truyền cho các gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo". Chúa Giêsu cũng như Đức Mẹ và các Tông Đồ đều được mời đến dự tiệc cưới nên phép lạ mới được diễn ra. Ngài nhấn mạnh, việc phép lạ có được là do chính chúng ta cùng mời Chúa ghé đến với chúng ta trong cuộc sống, cùng mời Chúa đến mới có được ơn Chúa.

Sau thánh lễ là phần khai mạc Hội Chợ với phần cắt băng khai mạc Hội Chợ, với tràng pháo dài và sau đó là nghi lễ chào cờ trang trọng. Trong buổi khai mạc Hội Chợ có sự hiện diện của nhiều quan khách trong đó có thị trưởng và hai nghị viên thành phố Tukwila, linh mục đại diện Tòa Giám Mục Seattle. Chương trình văn nghệ khá phong phú của các Giáo Đoàn, Hội Đoàn cùng nhiều ca sĩ lừng danh đặc biệt có sự tham gia của nhiều sắc tộc nên đã thu hút lượng người khá đông đảo kéo dài đến 11 giờ đêm.

Thứ Bảy ngày 11 tháng 8: Các gian hàng Hội Chợ bắt đầu mở cửa từ 10 giờ sáng. Một ngày dài với những sinh hoạt khá phong phú qua các trò chơi giải trí, Bingo và chương trình văn nghệ của giới trẻ và các ca sĩ liên tục kéo dài từ sáng cho đến gần 5 giờ chiều gồm Chương trình Talents Show chương trình ĐỒ VUI ĐỀ HỌC của trường Việt Ngữ Đắc Lộ và các tiết mục văn nghệ của giới trẻ đã thu hút khán giả càng về chiều càng đông. Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, buổi sáng tự nhiên có trận mưa nên trời về chiều trở nên mát dịu. Càng về chiều lượng người đến tham dự Hội Chợ càng đông, các gian hàng đầy kín người, nhất là các gian hàng Trò Chơi Điện Tử đã thu hút khá đông đảo các em. Chương trình văn nghệ bắt đầu êm dịu lúc 4 giờ 50 để nhường cho thánh lễ 5 giờ được cử hành trong nhà thờ.

Đúng 5 giờ vị đại diện Ca Đoàn đọc lời dẫn lễ theo phụng vụ Chúa Nhật 19 mùa thường niên. Thánh lễ 5 giờ chiều được cử hành trong nhà thờ do Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có quý cha trong giáo xứ và quý cha khách.

Mở đầu thánh lễ, Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu nói: "Hôm nay giáo hội mừng Chúa Nhật 19 mùa thường niên, chúng ta cùng vui mừng và tạ ơn Chúa đã cho chúng ta sống trong những ngày Hội Chợ đang diễn ra khá tốt đẹp".

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ theo Chúa Nhật 19 mùa thường niên. Bài Tin Mừng Thánh Gioan đã giới thiệu câu chuyện khi Chúa Giêsu nói về ngài và người Do Thái lại thì thầm, nên Chúa nói: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

LM Đồng Minh Quang phụ trách giảng lễ. Bài giảng ngắn gọn và khá phong phú.

Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 10 phút. Sau thánh lễ các gian hàng ăn tấp nập đầy thực khách, ai cũng lo cho bao tử để sau đó cùng thoải mái ngồi thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều danh ca xuất hiện. Hơn 5 ngàn giáo dân và đồng hương hiện diện trong đêm ca nhạc với nhiều tiết mục khá sinh động. Cao điểm của chương trình văn nghệ là phần thấp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Vào khoảng 10 giờ 30, ban phụ trách thấp nến bắt đầu phân phát nến cho những đồng hương hiện diện, đúng 10 giờ 40 Lm Đồng Minh Quang thông báo giờ Thấp Nến Cầu Nguyện cho Việt Nam với lời trang trọng: Chúng ta cùng hướng về quê hương Việt nam bằng tất cả tâm tình cầu nguyện. ngài nói: Chương trình thấp nến bắt đầu. Ánh nến lung linh cháy sáng dưới màn đêm thanh tịnh của xứ cao nguyên tình xanh. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Đồng Minh Quang chủ sự Buổi Cầu Nguyện. Mở đầu buổi thấp nến các anh chị trong ban cầu nguyện cất lên lời nguyện cầu dựa vào bài thánh ca: " Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn..." mỗi phiên khúc là một lời nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được an bình và thoát khỏi nạn xâm lăng của Tàu Cộng. Cảm động nhất là phút cầu nguyện do cha chánh xứ và cha Đồng Minh Quang đọc : " Lạy Chúa, đêm nay từ cao nguyên tình xanh, chúng con những đồng hương Việt Nam và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Việt nam trong và ngoài giáo xứ CTTĐVN TGP Seattle đang hiện diện nơi đây. Chúng con cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam, và cùng nhau thấp lên ngọn nến với lời nguyện cầu: Lạy Chúa, Dân tộc Việt Nam chúng con đang bước vào giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhà cầm quyền Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo đã bất chấp sự tồn vong của dân tộc, họ quên mất cội nguồn dân tộc và đang từng bước dâng đất bán biển cho Tàu Cộng .

Lạy Chúa, Dân Tộc Việt Nam chúng con đã trải qua bao năm thống khổ dưới ách thống trị độc tài của đảng cộng sản vô thần kể từ khi miền Nam lọt vào tay cộng sản. Bốn Mươi Ba năm nhìn lại, chưa một ngày, người dân Việt được sống trong an bình hạnh phúc, chưa một ngày, người dân Việt được hưởng chút công lý và hoà bình đích thực. Xã hội ngày càng sa đọa, con người mất hết căn tính của Dân Tộc Việt. Nạn bắt công ngày càng thậm tệ trước mắt đe dọa của ngoại bang do đảng cộng sản Việt Nam cúi đầu làm nô lệ cho Tàu Cộng.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha nhất của chúng con : Xin Chúa cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần, để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin Chúa qui tụ khối đoàn kết toàn dân, xin cho

tất cả biết cùng nhau đoàn kết để giải cứu quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi bàn tay xâm lăng của Tàu cộng. Xin Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam cầu bầu cho những ý nguyện của chúng con đêm nay, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng con Amen. Buổi thấp nến cầu nguyện cho Việt Nam kết thúc lúc 11 giờ 10 phút.

Chúa Nhật ngày 12 tháng 8 ngày kết thúc Hội Chợ. Hôm nay các gian hàng quán ăn sinh hoạt khá sớm vì có thánh lễ lúc 7 giờ 30. Từ hơn 9 giờ, các con đường dẫn vào nhà thờ lại trở nên nhộn nhịp vì lượng xe cộ khá nhiều do đoàn xe giáo dân đổ dồn về giáo xứ để tham dự thánh lễ đại trào vào lúc 10 giờ.

Đúng 10 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang báo hiệu giờ thánh lễ. Hôm nay giáo xứ cùng hướng lòng về giáo hội quê nhà nên dành biệt kính Đức Mẹ La Vang. Trước thánh lễ là buổi dâng hoa chúc tụng Mẹ Maria do các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn qua các những bài phụng vũ ca tụng Mẹ Maria thật tuyệt vời.

Đoàn Đồng Tế sáng nay có Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu chủ tế thánh lễ, và 5 linh mục cùng đồng tế gồm 2 cha trong giáo xứ và 3 cha khách, 2 thầy phó tế phụ tế thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của đức nguyên Tổng Giám Mục Brunett, dù sức khỏe không được bình thường nhưng ngài cũng đến chung vui với giáo xứ. Trên 2 ngàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ long trọng chào mừng Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách, quý hội đồng, giáo đoàn, hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, ngài nói tiếp: tạ ơn Chúa đã qui tụ chúng ta trong thánh lễ tạ ơn hôm nay kết thúc Hội Chợ Hè Xanh Yêu Thương, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau. (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa. Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu phụ trách giảng lễ. Bài giảng khá phong phú. Trong bài chia sẻ ngài nhấn mạnh: đừng sợ hãy tiến bước và vững tin vào tình yêu của Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 phút với lời cảm ơn trân trọng của cha chánh xứ đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các Hội Đồng, Hội Đoàn, Giáo Đoàn, Ca Đoàn các ban ngành phụ trách mọi công tác cho việc tổ chức Hội Chợ. Cuối lễ Đức Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu ngỏ lời cuối với cộng đoàn giáo xứ như một lời vàng ngọc, ngài nói: Đừng sợ, hãy tiến bước, đừng lùi bước, hãy tiến lên để xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và ngôi thánh đường mới đúng như mơ ước. Hãy tiến bước đừng lùi bước để có kết quả và hy vọng một ngày rất gần chúng ta sẽ có ngôi thánh đường đẹp và khang trang, khi đó giáo xứ đừng quên tôi nghe (tiếng cười vang dội trong niềm vui tạ ơn)

Sau thánh lễ, mọi gian hàng sinh hoạt thật vui nhộn, nhất là các gian hàng thực phẩm đầy ắp thực khách và chương trình văn nghệ tiếp diễn đến 6 giờ chiều.

Kết thúc Hội Chợ bằng cuộc xổ số Hội Chợ Vui Hè. Vé số loại \$ 5 đến giờ xổ số vẫn còn tồn đọng hơn 900 vé. Trước khi quyết định xổ số, cha chánh xứ đã thông báo vé số còn tồn đọng và lập tức anh Định và chị Tuyết đã tiến lên xin bao hết những vé số còn lại và được đón chào với

tràng pháo tay dài. Trước khi bắt đầu xổ số cha chánh xứ một lần nữa nói: cảm ơn anh chị Adam Quang và Kim Chi đã tặng cho giáo xứ chiếc xe cho cuộc xổ số hôm. Hoan hô tinh thần giới trẻ.

Hội Chợ "Hè Xanh Yêu Thương" kết thúc vào khoảng 7 giờ chiều sau cuộc xổ số, mọi người chia tay trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý